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เริ่มประชมุเวลา        ๐๙.๐๐  น. 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย บัดน้ี สมาชิกสภาเทศบาลฯมาครบองค์ประชุมแล้ว และได้เวลาอันสมควร ขอเรียนเชิญ
นักวิเคราะห์นโยบายฯ ประธานสภาเทศบาล จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวเปิดการประชุมสภา 
   สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระ ต่อไป  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เรียนท่านนายกเทศมนตรี ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ท่านหัวหน้าส่วนราชการงานทุกท่าน
ประธานสภาเทศบาล วันน้ีเป็นการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
   เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม ตามระเบียบวาระ ดังนี ้

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เนื่องจากท่านปลัดเทศบาล ส.ต.ท.สุภชัย บุญสิมมา เลขานุการสภา ติดราชการจึงไม่สามารถ
ประธานสภาเทศบาล เข้าร่วมการประชุมได้ ดังนั้น ในวันนี้จึงต้องมีการเลือกเลขานุการสภาช่ัวคราวเพื่อปฏิบัติ 

หน้าที่แทนในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 19 วรรคสอง ในการประชุมสภา
ท้องถ่ินครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถ่ิน หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถ่ินเลือกสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือข้าราชการ
หรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานกุาร
สภาท้องถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยการยกมือ 
  ซึ่งตามตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 13 และข้อ 26 นั้น 
จะแจ้งวิธีการเลือกเลขานุการสภา พอสังเขป ดังนี้ 
  ให้สมาชิกสภาท้องถ่ินแต่ละคนมีสิทธิเสนอช่ือสมาชิกสภา หรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคนหนึ่ง ที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
เลขานุการสภาชั่วคราว การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภารับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยให้
สมาชิกสภาแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ช่ือที่เสนอไม่จำกัดจำนวน ถ้ามีการ
เสนอชื่อผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเพียงหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก หากมีผู้ได้รับการ
เสนอช่ือมากกว่าหนึ่งคน ให้มีการลงคะแนนเลือกต่อไป 

ที่ประชุม  รับทราบ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ผมขอเชิญสมาชิกสภาฯทุกท่านเสนอช่ือผู้ทีส่มควรให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสภา
ประธานสภาเทศบาล ช่ัวคราวในการประชุมครัง้นี้ครบั  
นายมานะ บุญสม ขอเสนอนายเดชา โพธิกุล หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการสภาช่ัวคราวครับ  
สมาชิกสภาเขต 2 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอผู้รบัรอง (ผูร้ับรองไม่น้อยกว่า 2 คน) 
ประธานสภาเทศบาล  ผู้รบัรอง จำนวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายทักษิณ...... 
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1. นายทักษิณ  บุญสา    สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
2. นายถนอมมิตร มลูสุวรรณ   สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
3. นางสาวบังอร  สาราษฎร ์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว มีสมาชิกทา่นใดจะเสนอเพิม่เตมิอีกหรอืไม่ครบั ประธานสภาเทศบาลฯ นับ 1-2-3   
ประธานสภาเทศบาล (ไม่มีผู้ใดเสนอช่ือเพิ่มเติม) เมื่อไม่มที่านใดเสนอเพิม่เตมิผมขอมติที่ประชุมครบั 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีมติเห็นชอบให้นายเดชา โพธิกุล เป็นเลขานุการ
สภาช่ัวคราวในการประชุมสภาสมัยสามญั สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3  

  ด้วยเสียง จำนวน 10 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญผู้ที่ได้รบัเลอืกได้มาปฏิบัตหิน้าทีเ่ลขานุการสภาช่ัวคราว และกล่าวตอ่ทีป่ระชุม 
ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญครบั   

นายเดชา โพธิกุล  ขอขอบคุณท่านประธาน ท่านสมาชิกสภา และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทีใ่หเ้กียรตเิลอืกผม 
เลขานุการสภาช่ัวคราว   ทำหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ ผมขอเรียนเชิญประธานสภาดำเนิน

 การประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ครับ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านใดมีเรื่องที่จะแจ้ง
ประธานสภาเทศบาล ต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ   

ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม สภาเทศบาลสมัยสามัญ สมยัท่ี 3 ครั้งท่ี 2 พ.ศ. 2565  
  เมื่อวันพฤหัสบดี ท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามที่ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมฯ ให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบแล้วนั้น มีท่านใด 
ประธานสภาเทศบาล จะแก้ไขหรือไม่ครับ(ไม่มี) หากไม่มี ผมขอให้ฝ่ายเลขาฯตรวจนับองค์ประชุม ก่อนที่   
  จะลงมติครับ 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมื่อสมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบรับรองรายงาน
ประธานสภาเทศบาล การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  
 25 สิงหาคม 2565 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบ มมีติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ 
  ด้วยเสียง จำนวน 10 เสียง  
  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  -  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  1  เสียง 
 

ระเบียบวาระ….. 
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ระเบียบวาระที่  3 เรื่อง กระทู้ถาม 

    - ไมม่ี - 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่อง ท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่  5 เรื่อง พิจารณาร่างเทศบญัญัติงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

       วาระที่ 3  ขั้นลงมต ิ
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ประธานสภาเทศบาล วาระที่ 3 ข้ันลงมติ ขอเชิญท่านเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
  ให้ทีป่ระชุมทราบครบั 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 
   ข้อ 52 กำหนดว่าการพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้น

แต่ที่ประชุมสภาท้องถ่ิน จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
 ในการพิจารณาวาระนี ้ ให้ที ่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศ
บัญญัติหรือไม่ 

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ตามระเบียบฯ ข้อ 52 ท่านใดจะเสนอให้มีการอภิปรายก่อนที่จะลงมติหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  
ที่ประชุม  ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอใหม้ีการอภิปรายกอ่นที่จะลงมติ 
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมือ่ไม่มสีมาชิกสภาฯทา่นใดเสนอใหม้ีการอภิปราย ผมขอให้ฝา่ยเลขาฯตรวจนบัองค์ประชุม
ประธานสภาเทศบาล ก่อนที่จะลงมติครบั สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบบันี้ ตราเป็น
เทศบญัญัตงิบประมาณ  จ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมอืข้ึนครบั 
น.ส.วาสนา สิงห์น้อย ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล มีผู้มาประชุมจำนวน 11 คน ครบองค์ประชุม 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ   
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว เมื่อสมาชิกฯครบองค์ประชุม ผมขอมติที่ประชุมสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ร่างเทศบัญญัติฉบับนี้ 
ประธานสภาเทศบาล ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โปรดยกมือข้ึนครับ 

มติท่ีประชุม มติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ด้วยเสียง จำนวน 8 เสียง  

  ไม่เห็นชอบ  จำนวน  1  เสียง 
  งดออกเสียง จำนวน  2  เสียง 
 
 

ระเบียบวาระ...... 
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ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอ่ืนๆ  
นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ในระเบียบวาระที ่6 เรื่องอื่นๆ ผมขอมอบหมายให้ท่านทักษิณ  บญุสา รองประธานสภา  
ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัตหิน้าทีป่ระธานสภา ขอเชิญครับ 
นายทักษิณ  บุญสา สมาชิกท่านใดจะอภิปรายในระเบียบวาระที ่6 เรื่องอื่นๆ หรือไม่ครบั ขอเชิญครบั   
สมาชิกสภาเขต 1 
นายประเสริฐ  เขาคำ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายประเสริฐ เขาคำ สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2   
สมาชิกสภาเขต 1 ผมอยากเรียนถามท่านผู้บริหารในส่วนของถนนที่ชำรุดแต่ยังอยู่ในห้วงของการประกันสัญญา  

เช่น ถนนบ้านกุดฉิมศรีวิไล ทราบว่าได้ทำหนังสือแจ้งผูร้ับเหมาให้มาดำเนินการแก้ไข แต่
ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ ท่านจะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรครับ 

นายทักษิณ  บุญสา ขอเชิญท่านผูบ้รหิารไดช้ี้แจงตอบข้อซักถาม ขอเชิญครบั   
สมาชิกสภาเขต 1 
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติ ผมนายวิภาส เหล่าบ้านค้อ 
รองนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เรื่องประกันสัญญาที่ท่านประเสริฐได้แจ้งต่อที่ประชมุผมรับทราบ
   และจะเข้าไปตรวจสอบเพื่อดำเนินการให้ครับ    
นายมานะ บุญสม กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ผมนายมานะ  บุญสม สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2  
สมาชิกสภาเขต 2 ผมมีเรื่องนำเรียนต่อที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น  ๆเรื่องแรก เนื่องจากมีรถ บรรทุกน้ำ 

ขนาดใหญ่สัญจรโดยใช้เส้นทางถนนหนองทุ่ม - ถ้ำเต่า เป็นประจำทำให้ถนนเส้นน้ีชำรุด 
ผมจึงนำเรียนต่อคณะผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขครับ เรื่องที่สอง ถนนภายใน
หมู่บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 5 ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูฝน 
เมื่อฝนตกถนนที่ไม่มีร่องระบายน้ำ น้ำจะไหลเจิ่งนองถนนทำให้การสัญจรไปมาลำบาก 
ไม่เพียงแต่ถนนภายในหมู่บ้านเท่านั้น แต่รวมถึงถนนเพื่อการเกษตรก็มีสภาพชำรุด
เช่นกัน ทำให้พี ่น้องประชาชนเกิดความลำบากไม่สะดวกในการสัญจรไปมา ซึ ่งไม่
เพียงแต่ประชาชนในตำบลบ้านค้อของเราที่สะท้อนปัญหา แต่ประชาชนต่างพื้นที่ที่
สัญจรไปมาผ่านถนนในตำบลบ้านค้อของเราก็สะท้อนปัญหาเรื่องสภาพถนนที่ชำรุด
หลายเส้นเช่นเดียวกัน ผมจึงนำเรียนปัญหาต่อคณะผู้บริหารเพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ  

นายกลมกฤช ปัชชาเขียว ในระเบียบวาระที ่6 เรื่องอื่นๆ สมาชิกท่านใดจะอภิปราย อีกหรือไม่ครับ (ไมม่)ี ขอเชิญ 
ประธานสภาเทศบาล ท่านผูบ้ริหารตอบข้อซกัถามครบั 
นายวิภาส เหล่าบ้านค้อ กราบเรียนท่านประธานสภาทีเ่คารพ ท่านสมาชิกสภาผูท้รงเกยีรติ ผมนายวิภาส เหล่าบ้านค้อ 
รองนายกเทศมนตร ี รองนายกเทศมนตรี ในประเด็นที่ท่านมานะซักถามเรือ่งถนนหนองทุม่ - ถ้ำเต่า ชำรุดเนื่องจาก 

รถบรรทุกน้ำนั้น ขอเรียนว่ากองช่างได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานทางหลวงเพื่อดำเนินการ
ซ่อมแซมแล้วครับ ประเด็นถนนเพื ่อการเกษตรชำรุดฝ่ายบริหารไม่ได้นิ ่งนอนใจแต่
เนื่องจากงบประมาณยังไม่เพียงพอในการดำเนินการอีกทั้งยังไม่สามารถจ่ายขาดเงินสะสม 
ได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แต่หากว่าในในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สามารถ
ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสมได้ตามสถานการเงินการคลัง ฝ่ายบริหารจะเร่งดำเนินการตาม
ระเบียบข้ันตอนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ 

 
 






